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ภาคผนวก ก 
 

ข้อมลูแบบสมัภาษณ์เชิงลกึ 

ดร. ธงชยั โรจนกนนัท์ ผู้ ชํานาญการพิเศษ 

กรมโยธาธิการและผงัเมือง 

 

ด้านผู้บริหารท่ีเก่ียวข้อง การดแูลการรับผิดชอบพืน้ท่ีบริเวณและด้านกฎหมาย  

 “...โดยแต่เดิมฝ่ายสํานักผังเมืองนีดู้แลภาพรวมของประเทศ แต่ในส่วนของ

กรุงเทพมหานครจะมีสํานกังานผงัเมืองกรุงเทพดแูลเองซึง่ก็จะต้องมีการปรึกษาหารือกบัผงัเมืองนี ้

ด้วยในพืน้ท่ีดังกล่าวนัน้ได้เคยมีการนําเสนอเป็นแผนแม่บทโครงการอนุรักษ์และพัฒนากรุง

รัตนโกสินทร์ ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2525 และได้มีการเชิญหลายหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องมาร่วมประชมุแต่ก็

ไม่สามารถสรุปเป็นแผนและนํามาดําเนินการได้ เพราะทกุฝ่ายทีเข้าประชมุเสนอข้อคิดเห็นท่ีไม่

สามารถสรุปได้ ทุกเร่ืองเป็นเร่ืองใหญ่กันหมด มีทัง้หน่วยงานกรมเจ้าท่า กรมชลประทาน การ

ท่องเท่ียว กรมศิลปากร กลุ่มคนรักษ์คลองฯ กรุงเทพมหานคร สิ่งแวดล้อม เป็นต้น ปัจจุบนัไม่มี

อะไรเปล่ียนแปลงเลยตัง้หลายปีมาแล้ว ถ้ามีนโยบายท่ีภาคเอกชนเข้ามามีสว่นร่วมก็อาจจะทําให้

แนวความคิดนีเ้ป็นไปได้เร็วขึน้เพราะ ภาครัฐมีปัญหาเร่ืองงบประมาณ และยงัขาดผู้ ท่ีนําเสนอ

แนวทางและปฎิบตัอิยา่งจริงจงั...” 

 

ด้านพืน้ท่ีโครงการและกิจกรรมท่ีจะเกิดขึน้ 

 “...พืน้ท่ีท่ีนําเสนอเป็นพืน้ท่ีดีแตรู่ปแบบการนําเสนอไมดี่เพราะจะทําให้คณุคา่เสียไป 

ไมเ่ป็นเมืองแห่งวฒันาธรรมท่ีสืบทอดกนัมา ควรจะเน้นการดงึเอาคณุคา่ของพืน้ท่ีเดิมมาพฒันาให้

เป็นกิจกรรมซึ่ง จัดเป็นท่ีแห่งประวัติศาสตร์ เช่น จุดเดินรถรางในอดีต คลองแลกเปล่ียนสินค้า  

เป็นต้น...” 

 

ข้อคดิเห็นเม่ือได้เห็นโปสเตอร์ท่ีนําเสนอ 

 “...นําเสนอน่าสนใจ เป็นโครงการท่ีน่าสนใจและแนวทางนีเ้คยถกูนําเสนอแล้วหลาย

ครัง้แต่ยังคงหาข้อสรุปไม่ได้เพราะมีหลายหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องและไม่สามารถหาผู้ ท่ีจะมา

รับผิดชอบโครงการโดยตรงแต่ในการพฒันาคลองท่ีอยู่ในกรุงเทพมหานคร ซึง่เป็นคลองเมืองแห่ง
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ประวตัศิาสตร์น่าจะเป็นการนําเสนอแนวทางการเพิ่มมลูคา่แบบการนําคณุคา่ของพืน้ท่ีดงักลา่วใน

อดีตมาบรูณะปรับปรุงให้มีคณุคา่ท่ีมีแตเ่ดมิโชว์ขึน้มา..” 

ด้านข้อเสนอแนะ 

“...ด้านการจัดทําโครงการถ้าจะดําเนินการควรจะมีหน่วยงานท่ีมีอํานาจในการ

ตดัสินใจและเป็นผู้ นําในการดําเนินโครงการท่ีชดัเจนควรจะมีการปรับปรุงและดแูลอาคารด้าน

สถาปัตยกรรมท่ีทรงคณุค่าและโบราณสถานบริเวณนีด้้วยถ้ามีนโยบายท่ีภาคเอกชนเข้ามามีส่วน

ร่วมก็อาจจะทําให้แนวความคิดนีเ้ป็นไปได้เร็วขึน้เพราะ ภาครัฐมีปัญหาเร่ืองงบประมาณ และยงั

ขาดผู้ ท่ีนําเสนอแนวทาง และปฎิบตัอิยา่งจริงจงั ภาครัฐน่าจะให้ความสําคญัมากกวา่นี.้.”  

 “...ด้านการนํากิจกรรมหรือแนวทางการเพิ่มมลูค่าบริเวณคลองบริเวณนี ้ควรจะไป

ศกึษาคณุค่าเดิมของคลองเสียก่อน และอาจจะนํามนัมาเป็นจดุนําเสนอในการเพ่ิมมลูค่า เพราะ

พืน้ท่ีนีเ้ดิมมีคณุค่าของมนัอยู่แล้ว เช่น แนวรางรถราง อาคารเดิม งานสถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็น

ต้น..” 
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นายสรุเชษฐ์ ศรีสชุาต ิหวัหน้าฝ่ายวางผงัปรับปรุงฟืน้ฟเูมือง 

สํานกัผงัเมืองกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร 

 

ด้านผู้บริหารท่ีเก่ียวข้อง การดแูลการรับผิดชอบพืน้ท่ีบริเวณและด้านกฎหมาย 

 “...พืน้ท่ีนีแ้ตเ่ดมิหน่วยงานนีเ้ป็นผู้ดแูล โดยไมเ่ก่ียวกบักรมชลประทาน เร่ืองของการ

ระบายนํา้ท้องถ่ินอยู่ท่ีกรุงเทพเลยประมาณ 90% ส่วนกรมเจ้าท่าท่ีต้องเชิญเขามา เพราะมนัต้อง

ไปออกแมนํ่า้เจ้าพระยาด้วย เพราะฉะนัน้หน่วยงานหลกัอยูท่ี่กรุงเทพประมาณ 80-90% เลยแตเ่รา

ในเชิงของทางวิชาการเราก็ดใูนเร่ืองของการท่ีไมใ่ห้มีการทําลายสภาพของคลอง ซึง่เป็นหน้าท่ีของ 

ในสายผู้บริหารก็คือ รองผู้ว่า ผู้ว่า ท่ีเขาจะต้องกํากบัดแูลตรงนี ้เพราะฉะนัน้หน่วยงานท่ีจะปฏิบตัิ

ในกทม.มีหลายหน่วยงาน กรมการท่องเท่ียว ผังเมือง สํานักการโยธาท่ีดูแลเร่ืองถนน ทางเท้า 

สํานกัระบายนํา้ดแูลเร่ืองเข่ือนเร่ืองคลอง เขาต้องดกูฎหมายเป็นหลกัหรือจะต้องทําแบบมาตรฐาน

ของทางราชการ ส่วนด้านข้อกําหนด กฎหมายนัน้เป็นปัญหาอย่างมากเพราะเวลาท่ีได้ออกแบบ

แล้วหรือวางผงัโครงการแล้วตามกฎหมาย จะไม่สอดคล้องกบัแนวความคิดท่ีต้องการจะพฒันา 

สรุปคือจะสร้างไม่ได้ดําเนินการไม่ได้ ดังท่ีเคยนําเสนอแล้ว ทางผู้ ใหญ่ให้ไปศึกษาดูก่อน ใน

ความหมายคือเก็บไว้ก่อนมีคนเคยเสนอตัง้แต ่พ.ศ. 2525 เม่ือ 10-30 ปีท่ีแล้วเสนอกนัมาเยอะแยะ 

ในกทม.ตอนนีเ้ราก็มีอยู่หลายหน่วยงาน มีหน่วยงานหนึ่งเขาตัง้ตรงนีก็้คือกรมการท่องเท่ียว เขาก็

พฒันาเร่ืองนีโ้ดยเฉพาะเลย เร่ืองอย่างนี ้ต้องไปศกึษากฎหมายให้ดีซะก่อนว่ามนัสามารถทําอะไร

ได้บ้าง วตัถปุระสงค์ของแตล่ะคนมนัไม่เหมือนกนั คนออก กฎหมาย เขามีวตัถปุระสงค์จะอนรัุกษ์

ตรงนีใ้ห้เป็นเมือง แตก่ารอนรัุกษ์ก็ต้องอยู่บนพืน้ฐานของการมีชีวิตด้วย แตม่นัไม่ใช่เป็นชีวิตซะจน

เป็นโบราณสถานมนัน่าจะมีการปรับปรุงให้มนัดีขึน้ แตผ่มยงัไม่เห็นขอบเขตชดัเจนเม่ือปีท่ีแล้วผม

ของบไว้เพ่ือจะได้ปรับปรุงตรงนีเ้ม่ือปี 2550 และเราก็ต้องจ้างท่ีปรึกษา เราก็ออกแบบไว้แล้วมี

แผนงานให้ทางจุฬา ฯ เขาก็ออกแบบ เราก็ส่งแบบสดุท้าย หลงัจากนัน้นโยบายผู้บริหารก็ให้นํา

เร่ืองนีท้ัง้หมด ให้กบัสํานกัระบายนํา้เป็นผู้ ดําเนินการ แต่หน่วยงานนีด้แูลคลองเป็นหลกั และจน

บดันีก็้ประชุมแค่ครัง้สองครัง้ เพราะมนัยังไม่ชัดเจนเร่ืองนโยบาย ดงันัน้ด้านการบริหารในการ

ดําเนินการควรจะจัดให้มีหน่วยท่ีดูแลและสามารถตัดสินใจ ร่วมไปถึงมีความรู้ความเข้าใจใน

โครงการเป็นอยา่งดี...” 
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ด้านพืน้ท่ีโครงการและกิจกรรมท่ีจะเกิดขึน้ 

“...บริเวณนีเ้หมาะกบัการดําเนินการโครงการเพราะท่ีสําคญัถ้าเป็นไปได้นําแผนงาน

เดิมท่ีเคยศึกษามาแล้วมาพฒันาได้เลย ด้านกิจกรรมเน้นเป็นเชิงธุรกิจไปได้เลย เช่น การล่องเรือ

ชมวิว การพายเรือในคลอง เป็นต้น...” 

 

ข้อคดิเห็นเม่ือได้เห็นโปสเตอร์ท่ีนําเสนอ 

 “...ชอบและเห็นด้วย เพราะการพฒันาคลองจะทําให้มลูคา่ของทรัพย์สนิท่ีดนิเพิ่ม

มากขึน้ รวมไปถึงการสร้างตวัอยา่งให้กบัคลองอ่ืน ๆ ในกรุงเทพมหานคร...” 
 

ด้านข้อเสนอแนะ 

“...เน่ืองกฎหมายท่ีมีผลกระทบกับพืน้ท่ีนีม้นัแรงไป แล้วก็ทําอะไรไม่ได้ ควรจะย่ืน

ข้อเสนอปรับปรุงกฎหมายกับกรุงเทพโดยตรง เพราะกรุงเทพเป็นคนออกกฎหมายเอง และผ่าน

สภา แตใ่ช้เวลาพอสมควร ยากตรงยกเลกิกฎหมายไม่ได้ และผมเสนอแนะโครงการนีม้นัน่าจะเกิด

จากรัฐแล้วแบ่งให้เอกชนมาเป็นคนดําเนินการ รัฐไม่มีงบประมาณ กรุงเทพไม่มีเงิน ก็ต้องให้

เอกชนเข้ามาทํา คดิอยา่งนีโ้ครงการมนัจะเกิดได้...” 
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นายจิระศกัดิ ์จิวาลกัษณ์ ผู้ อํานวยการกองระบบคลอง 

สํานกัการระบายนํา้ กรุงเทพมหานคร 
 

ด้านผู้บริหารท่ีเก่ียวข้อง การดแูลการรับผิดชอบพืน้ท่ีบริเวณและด้านกฎหมาย  

 “...ปัจจุบันหน่วยงานนีเ้ป็นผู้ ดูแลพืน้ท่ี รวมถึงดูแลนโยบายในการดําเนินการ

ปรับปรุงและพฒันาพืน้ท่ีรอบคคูลองทัง้หมดในกรุงเทพมหานคร ด้านกฎหมายไม่สําคญัถ้ามีการ

นําเสนอท่ีดีและมีผลดีมากกวา่ผลเสีย แตจ่ดัหางบประมาณในการดําเนินการเพราะภาครัฐไม่มีงบ

ให้ หรืออาจจะให้ภาคเอกชนมาลงทนุก่อน รัฐอาจจะมีผลประโยชน์ตอบแทนให้...” 
 
ด้านพืน้ท่ีโครงการและกิจกรรมท่ีจะเกิดขึน้ 

 “...บริเวณคลองคเูมืองเดิมปัจจุบนัในหน่วยงานได้ดําเนินการประชมุวางแผนงานใน

หลกัการก็คือ จะแบ่งเป็นระยะการดําเนินงานออกเป็นสองช่วง 1.ในระยะยาวคงจะต้องศึกษาว่า

ต้องทําโครงการอะไรบ้างอย่าง 2.ในระยะสัน้เราจะมีการทดลองเป็นการเดินเรือโดยอาจจะนําเรือ 2 

ลํา มาแลน่ในคลองหรือลองมาให้ประชาสมัพนัธ์ด้านการพฒันา...”  

 “...ข้อจํากดัของคลองคือ สะพานมนัเป็นสะพานเก่าดัง้เดิม ขึน้ทะเบียนอนรัุกษ์ จะไป

ทําอะไรกบัสะพานค่อนข้างลําบาก ปัจจบุนัมีปัญหาการเป็นท่ีพกัพึ่งของพวกเร่รอน พืน้ท่ีบางส่วน

กลายเป็นท่ีจอดรถแน่นไปหมด เพราะวา่การบริหารจดัการตรงนีม้นัลําบาก ขณะนีท้างหน่วยงานจะ

ปรับปรุงสนามหลวงก็ยงัมีปัญหา...” 

 

ข้อคดิเห็นเม่ือได้เห็นโปสเตอร์ท่ีนําเสนอ 

 “...เห็นด้วยและประทบัใจในรูปแบบโครงการท่ีนําเสนอ ถ้าทําได้ก็จะดีมาก รวมไป

ถึงจะทําให้บริเวณนีท่ี้เคยมีพ่อค้าแม่ค้ามาขายของท่ีไม่ถกูต้องจะได้มีพืน้ท่ีขายอย่างถกูต้อง และ

รัฐจะได้เก็บผลประโยชน์ด้วย...” 

 

ด้านข้อเสนอแนะ 

 “...ควรจะให้ความสําคญัในด้านการประชุมหารือ ผลกระทบ กับเจ้าของพืน้ท่ีเดิม 

หรืออาจจะต้องมีการกําหนดนโยบายการเวรคืนท่ีดินบริเวณรอบคูคลอง ถ้าหากมีการนําเสนอ

นโยบายเพ่ือสง่เสริมการพฒันาบริเวณคคูลอง...”  
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นายพิชยั แย้มพนัธุ์ ผู้ เช่ียวชาญด้านวางผงัและออกแบบ 

กรมชลประทาน 

 

ด้านผู้บริหารท่ีเก่ียวข้อง การดแูลการรับผิดชอบพืน้ท่ีบริเวณและด้านกฎหมาย 

 “...ทางหน่วยปกตแิล้วจะดแูลงานด้านท่าเรือนํา้ลกึ การเดินเรือสินค้าหรือเรือพาณิชย์

กฏระเบียบ ข้อบงัคบัและจดัระบบการบริหารจดัการท่ีเก่ียวข้องกบัการขนส่งทางนํา้ จะไม่ค่อยดแูล

คคูลองในกรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่คคูลองทางกรุงเทพเป็นผู้ดเูอง เร่ืองกฎหมายและข้อกําหนด

การก่อสร้างได้หรือไม่น่าจะอยู่ท่ีทางกรุงเทพมหานคร ถ้าจะกล่าวถึงการดําเนินการอาจจะไม่

สามารถนําเสนอได้อย่างชดัเจน แต่จะขอออกความคิดเห็นว่า น่าจะให้ทางกรุงเทพมหานครเป็น

ผู้ ดําเนินการเพราะดแูลโดยตรงแตค่วรจะให้ผู้ เก่ียวข้องและเอกชนมีสว่นร่วมด้วย เพราะท่ีดโูครงการ

แล้วนัน้ไม่เล็กเน่ืองจากพืน้ท่ีท่ีจะเข้ามาดําเนินการน่าจะมีปัญหาหลายอย่างอยู่ เช่น การจัดการ

ระบบระบายนํา้ คณุภาพนํา้ ทศันียภาพ การขอใช้พืน้ท่ี ผู้บุกรุกท่ีเป็นคนขายของบริเวณดงักล่าว 

การดําเนินการอยา่งจริงจงั...”      

 

ด้านพืน้ท่ีโครงการและกิจกรรมท่ีจะเกิดขึน้ 

 “...ถ้าจะกลา่วถึงพืน้ท่ีท่ีเป็นคลองนัน้อาจจะดําเนินการได้บางคลองเพราะบางคลอง

เป็นการเดินเรือโดยสารไปแล้ว ถ้าจะให้ดเูฉพาะท่ีนํามาเสนอนัน้เห็นด้วยเป็นอย่างมากเพราะเป็น

แหล่งท่องเท่ียวท่ีสําคัญของประเทศ รวมทัง้จะได้มีนักท่องเท่ียวมากขึน้ ส่วนด้านกิจกรรมคง

อาจจะต้องเน้นทางด้านสวนสาธารณะ ทศันียภาพ การเดนิชมบรรยากาศ หากสามารถดําเนินการ

ตามโครงการังกล่าวได้ ควรจะมีการกําหนดรูปแบบของท่าเทียบเรือให้มีความสวยงามรวมไปถึง

การจดัทศันียภาพรอบ ๆ คลอง เพ่ือสง่เสริมกิจกรรมทางนํา้...” 
 

ข้อคดิเห็นเม่ือได้เห็นโปสเตอร์ท่ีนําเสนอ 

 “...มีความคิดท่ีดีในการดําเนินการท่ีจะนําเสนอการท่ีจะพฒันาเป็นแหล่งท่องเท่ียว

บริเวณคคูลองในกรุงเทพ มีความน่าสนใจ และควรจะนําเสนอให้ทําทกุคคูลองในกรุงเทพเพ่ือให้

เป็นเมืองเวนิสแห่งตะวนัออกเหมือนท่ีชาวตา่งชาติได้เคยกลา่วไว้ ถ้าสามารถดําเนินการได้น่าจะมี

กิจกรรมทางนํา้แตจ่ะต้องศกึษาลกัษณะคลองอาจจะไมเ่อือ้อํานวย...” 
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ด้านข้อเสนอแนะ 

 “...อยากให้มีการจัดทําโครงการนีเ้พราะเป็นโครงการท่ีดี มีประโยชน์ต่อพืน้ท่ี

โดยเฉพาะกรุงเทพมหานคร และพืน้ท่ีดงักล่าวใกล้สถานท่ีท่องเท่ียวอยู่แล้ว กิจกรรมควรจะต้องมี

แตอ่าจจะต้องสอดคล้องกบัวฒันธรรมของไทยด้วยเพราะใกล้แหลง่โบราณสถาน...”   
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นายพงศ์ธร เหียงแก้ว ผู้ เช่ียวชาญงานโบราณสถาน 

กรมศลิปากร 

 

ด้านผู้บริหารท่ีเก่ียวข้อง การดแูลการรับผิดชอบพืน้ท่ีบริเวณและด้านกฎหมาย  

 “...การดแูลพืน้ท่ีนีท้างกรมศิลปากรจะดแูลเพียงโบราณสถานท่ีขึน้ทะเบียน แต่รวม

ไปถึงคลองคเูมืองเดิมด้วยเพราะคลองนีเ้ป็นคลองโบราณท่ีขุดด้วยมือ ผนงัคลองเป็นอิฐโบราณ     

มีสะพานท่ีควรอนุรักษ์ ดงันัน้ในการดแูลพืน้ท่ีและการท่ีทางกรุงเทพมหานครจะดําเนินโครงการ

การใดๆท่ีเก่ียวกบัคลองคเูมืองเดมิจะเป็นต้องได้รับความเห็นชอบจากกรมศิลปากรก่อน รวมไปถึง

ข้อกําหนดตา่ง ๆ จากในอดีตได้มีการประชมุแนวทางการปรับปรุงพืน้ท่ีบริเวณนีไ้ปพร้อมกบัแผน

แม่บทในโครงการอนุรักษ์และพฒันากรุงรัตนโกสินทร์ ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2525 แต่ก็ไม่มีอะไรคืบหน้า

เน่ืองจากมีการเปล่ียนนโยบายในการทํางานของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในตอนนัน้ทําให้ไมส่ามารถ

ดําเนินการอย่างต่อเน่ืองได้ ถ้าจะดําเนินการโครงการควรจะนําเสนอทางรัฐบาลให้กําหนด

หน่วยงานท่ีดแูลโดยเฉพาะ...”     

 

ด้านพืน้ท่ีโครงการและกิจกรรมท่ีจะเกิดขึน้                         

”...พืน้ท่ีท่ีนําเสนอเป็นพืน้ท่ีอนรัุกษ์การท่ีจะมาพฒันาหรือเพิ่มมลูค่าอสงัหาริมทรัพย์

นัน้คงจะไม่เหมาะสมเพราะคลองคเูมืองเดิมเป็นโบราณสถานท่ีควรดแูลให้คงเดิมทุ่สดเนืองจาก

เป็นคลองคูด้วยมือยังมีโบราณวัตถุท่ีจมอยุ่ในคลองอีกและเป็นคลองประวัติศาสตร์ถ้าจะเพิ่ม

มลูคา่ในการพฒันาคลองนีอ้าจจะต้องเน้นด้านทศันียภาพ สวน ความสะอาดแทน...” 

 

ข้อคดิเห็นเม่ือได้เห็นโปสเตอร์ท่ีนําเสนอ 

“...มีความน่าสนใจในการนําเสนอ แต่แนวทางการนําเสนอโครงการจะเป็นไปตาม

รูปแบบท่ีทนัสมยัไปบ้างอาจจะไม่เหมาะสม กบัพืน้ท่ีบริเวณนีท่ี้เป็นพืน้ท่ีท่ีเป็นสถานท่ีสําคญัของ

ประเทศรวมถึงเป็นเขตโบราณสถาน...” 

 

ด้านข้อเสนอแนะ 

“...ด้านการปรับปรุงพืน้ท่ีควรจะต้องคํานึงถึงท่ีท่ีขึน้ทะเบียนโบราณสถานด้วยภาพท่ีจะนําเสนอ

ออกมาในรูปแบบกิจกรรมทัศนียภาพให้มีความเหมาะสมหรือเป็นไปตามแนวอนุรักษ์เพ่ือไม่ให้

คณุคา่เสียไปเพราะเป็นสมบตัขิองชาต ิไมค่วรจะเน้นด้านเชิงพาณิชย์มากไป...”  
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นางลลติา ตงศริิกลุ ผู้ เช่ียวชาญด้านประชาสมัพนัธ์ตา่งประเทศ 

การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 

 

ด้านผู้บริหารท่ีเก่ียวข้อง การดแูลการรับผิดชอบพืน้ท่ีบริเวณและด้านกฎหมาย  

 “...โดยปกติการท่องเท่ียวดูแลและรับผิดชอบเฉพาะนักท่องเท่ียวในบริเวณนี ้

มากกวา่ ในการอํานวยความสะดวก ไมไ่ด้ดแูลสว่นการใช้พืน้ท่ี ในด้านการดําเนินการโครงการควร

จะให้หน่วยงานของรัฐเข้ามาดําเนินการ วางแผนนโยบายแบบเป็นขัน้เป็นตอนหรือสามารถเขียน

แผนการดําเนินการได้โดยมีระยะเวลาดําเนินการชดัเจน รวมไปถึงเขตท่ีเป็นคคูลองในกรุงเทพและ

สามารถทําเป็นแหล่งท่องเท่ียวได้อีกหลายแห่งไม่ว่าจะเป็นเชิงอนุรักษ์ เช่น คลองบางกอกน้อย 

เป็นต้น แตใ่นแง่ของการดแูลรับผิดชอบท่ีจริงแล้วควรจะเป็นรัฐบาลเพราะถ้าสามารถดําเนินการได้

จะเป็นผลดีต่อทัง้รัฐบาลและประเทศชาติ จะได้เป็นท่ียอมรักกันในนานาประเทศ ส่วนในองค์กร

ของการท่องเท่ียวเองนโยบายการการทําด้านการตลาดยงัคงต้องดําเนินตอ่ไป ด้านการมีสว่นร่วม

ในโครงการนีอ้าจจะเป็นเพียงการให้การสนบัสนนุเท่านัน้ เพราะไมไ่ด้ดแูลพืน้ท่ี...” 

 

 ด้านพืน้ท่ีโครงการและกิจกรรมท่ีจะเกิดขึน้ 

 “...ถ้าสามารถดําเนินการในส่วนของพืน้ท่ีกรุงรัตนโกสินทร์ชัน้ในจะเป็นจุดท่ีดีมาก

เพราะพืน้ท่ีดงักล่าวเป็นแหล่งท่ีสวยงามมากทัง้งานด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ โบราณสถาน ใกล้

แมนํ่า้เจ้าพระยา ซึง่ปัจจบุนัมีนกัท่องเท่ียวมาเท่ียวชมพืน้ท่ีบริเวณนีท้ัง้ชาวไทยและชาวตา่งชาติ คิด

เป็นอตัราสว่น 30/70 และถ้าสามารถจดัทําเป็นเมืองแห่งวฒันธรรมปรับปรุงทัง้โซนจะสวยงามมาก

รวมไปถึงการจัดทํากิจกรรมด้านการส่งเสริมการท่องเท่ียง และกิจกรรมในชุมชน รอบ ๆ คลองคู

เมืองเดิม มีการลอ่งเรือชมเมือง ซือ้ของท่ีปากคลองตลาด มีมมุร้านขายของท่ีระลกึ ร้านขายของเก่า

ท่ีอยู่ในอาคารเก่าท่ีบรูณะแล้ว รวมไปถึงการกําหนดจดุการท่องเท่ียว รอบการเดินชมโบราณสถาน 

เป็นต้น...”  

 

ข้อคดิเห็นเม่ือได้เห็นโปสเตอร์ท่ีนําเสนอ 

“...น่าสนใจมากดแูล้วกรุงเทพมหานครเป็นเมืองท่องเท่ียว ถ้าสามารถดําเนินการได้

ตามโครงการนีจ้ะทําให้ตา่งประเทศรู้จกัประเทศมากขึน้ น่าทํามาก ๆ จากเดมิเวลานกัท่องเท่ียว...” 
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ด้านข้อเสนอแนะ 

 “...มีความสนใจในโครงการเพราะปัจจุบนัมีหน่วยงานดูแลเร่ืองการท่องเท่ียวพืน้ท่ี

บริเวณนีแ้ต่ยงัมีจดุท่ีสามารถเป็นแหลง่ท่องเท่ียวได้แต่ขาดการเช่ือต่อของพืน้ท่ี สภาพแวดล้อมและ

คณุภาพนํา้ในคลอง  อยากให้มีการดําเนินการอยา่งจริงจงัเพราะเคยมีการนําเสนอมาหลายโครงการ

แล้ว เพราะสร้างจดุสนใจให้กบันกัท่องเท่ียวท่ีมาบริเวณนีใ้ห้มีแหลง่ท่องเท่ียวมากขึน้เพ่ือสง่เสริมการ

ท่องเท่ียวท่ีสามารถทําเป็นแหลง่ท่องเท่ียวระดบัโลกท่ีตา่งชาตอิยากเดนิทางเข้ามาชม...” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
66

นายเอกอธิป รัตนอารี ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายงานพฒันาโครงการมาสเตอร์แพลน 

บริษัท ทีซีซ ีแลนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั 

 

 ด้านผู้บริหารท่ีเก่ียวข้อง การดแูลการรับผิดชอบพืน้ท่ีบริเวณและด้านกฎหมาย 

“ . . . ท่ี รู้มาปัจจุบันหน่วยงานท่ี รับผิดชอบและดูแลเป็นสํานักการระบายนํ า้ 

กรุงเทพมหานคร ทางด้านนโยบายของบริษัท ฯ เองก็มีความคดิท่ีจะดําเนินการพฒันาในกรุงเทพแต่

จะต้องดผูลตอบแทนการลงทนุเป็นหลกัด้วยรวมไปถึงระยะเวลาการศกึษาและการนําเสนอโครงการ

ท่ีมีความเป็นไปได้ตอ่ผู้บริหาร เพราะสาเหตหุนึ่งก็มาจากนโยบายของรัฐบาลด้วย จะมีความเป็นไป

ได้มากน้อยอย่างไรในการดําเนินการโครงการนี ้เพราะเคยมีการนําเสนอของในภาครัฐบาลเอง

หลายครัง้แต่ก็ยังไม่มีโครงการเป็นรูปธรรมอะไรออกมา การท่ีจะดําเนินการโครงการนีต้้องใช้

งบประมาณสงูรวมถึงการบริหารจดัการพืน้ท่ี เพราะพืน้ท่ีดงักลา่วถ้านํามาพฒันาจําเป็นต้องเคลียร์

พืน้ท่ีเพ่ือจดัระเบียบ และวางผงัโครงการ รวมไปถึงปัญหาการร่วมลงทนุระหว่างรัฐกบัเอกชน และ

เจ้าของพืน้ท่ีท่ีดูแลอยู่ กฎและระเบียบของการเข้ามาพฒันาพืน้ท่ี เป็นปัญหาท่ีอาจจะต้องมีการ

แก้ไขเพ่ือตอบสนองแนวทางการดําเนินการ รวมไปถึงการได้รับการสนบัสนนุจากภาครัฐ ซึง่อนัท่ีจริง

แล้วพืน้ท่ีนีเ้ป็นพืน้ท่ีท่ีมีศกัยภาพสงูมากในการพฒันาเชิงธุรกิจ แตจ่ะมีปัญหาด้านการรวมพืน้ท่ีเพ่ือ

จดัทําโครงการ มวลชน การเวณคืนถนนเพ่ือทําเป็นถนนคนเดินโดยการจําหน่ายสินค้าท่ีเคยมีใน

อดีต รวมถึงการจําหน่ายสินค้าท่ีระลกึ การกําหนดกิจกรรมอ่ืน ๆ เช่น การล่องเรือท่องเท่ียวเป็นต้น

...”  

 

ด้านพืน้ท่ีโครงการและกิจกรรมท่ีจะเกิดขึน้   

“...แปลงท่ีนําเสนอนีเ้ป็นแปลงท่ีมีศกัยภาพมาก เพราะถ้าทางรัฐบาลสามารถเคลียร์

พืน้ท่ีดงักล่าวได้รับรองว่ามีเอกชนหลายหน่วยอยากจะเข้ามาพฒันา เพราะเป็นทําเลท่ีพร้อมทุก

อยา่งไมว่า่แหลง่ท่องเท่ียว สถานท่ีโบราณ เร่ืองเลา่ประวตัิศาสตร์ คลองท่ีมีคณุคา่มาตัง้แตใ่นอดีต 

วดัวาอาราม พระราชวงั ศาลหลกัเมือง ท่ีมีนักท่องเท่ียวมาอยู่แล้ว ใกล้กับถนนข้าวสารซึ่งมีทัง้

นกัท่องเท่ียวมาพกัอาศยั ถ้าสามารถทํากิจกรรมรอบ ๆ คลองคูเมืองเดิมได้ในเชิงพาณิชย์กรรม

แล้วนัน้ รับรองว่านักท่องเท่ียวจะเดินทางมามากขึน้ ไม่ว่ากิจกรรมทางนํา้ การล่องเรือชมวิว 

ร้านอาหารริมคลอง ร้านขายของฝาก ร้านโบราณ เป็นต้น...” 
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ข้อคดิเห็นเม่ือได้เห็นโปสเตอร์ท่ีนําเสนอ 

                   “...ดูแล้วดีมาก เห็นแล้วอยากเข้ามาเป็นผู้ ดําเนินการโครงการ เพราะเป็น

แนวความคดิท่ีสามารถสร้างทัง้ช่ือเสียงและผลตอบแทนได้ มีความสนใจในการนําเสนอโครงการใน

โปสเตอร์...” 

 

ด้านข้อเสนอแนะ 

“... น่าจะมีการกําหนดหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีเป็นผู้ดแูลและรับผิดชอบโครงการโดยตรง 

ความลงตวัในด้านการนําเสนอโครงการนี ้และแก้ไขหรือจดัทําข้อกฎหมายให้สามารถดําเนินการ

ได้ เพราะมีหลายหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกนั ยากให้มีการดําเนินการอย่างจริงจงัด้านเอกชนพร้อมให้

การสนับสนุน เพราะมีหลายประเทศท่ีเล็งเห็นคุณค่าของคูคลองและนํามาพัฒนาเช่น เกาหลี    

สิงคโปร์ (โดยรัฐบาลเป็นผู้ ดําเนินการอย่างเด็ดขาด )และบริหารจดัการโครงการร่วมไปถึงการร่วม

การดําเนินการโครงแบบอยา่งตอบแทนทัง้ภาครัฐและเอกชน เช่น สมัปทาน พืน้ท่ี เซ้งพืน้ท่ี กําหนด

เขตเป็นถนนเดนิเท้าทัง้ 2 ฝ่ังคลอง เป็นต้น เพ่ือสนบัสนนุ การจดัทําบริเวณนีใ้ห้เป็นแหลง่ท่องเท่ียว

ระดบัโลก...” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


